



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนงาน กสทช. ประวิทย์ ลีสถาพรวงศา (โทร. ๙๒๗)

ที่ สทช. ๑๐๐๓.๑๐/ ๗/๕๑

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๑ ของการประชุม กทค. ครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๖

เรียน เลขาธิการ กทค. (รสทช. ก่อกิจฯ)

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ และผมได้ตั้งข้อสังเกตต่อที่ประชุมในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง บริษัท กรู๊ป เทค โซลูชันส์ จำกัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง ผมจึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติมของผม เพื่อบันทึกในรายงานการประชุม กทค. ครั้งดังกล่าว ในส่วนหมายเหตุของระเบียบวาระที่ ๔.๑ ดังนี้

“โดยหลักทั่วไป ผมมีความเห็นสอดคล้องกับที่ประชุมเสียงส่วนใหญ่ที่เห็นควรพิจารณาอนุมัติให้บริษัท กรู๊ป เทค โซลูชันส์ จำกัด ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่งให้บริการขายต่อบริการด้านไฟเบอร์และลีดไลน์ (leased line) และเห็นชอบให้กำหนดเพิ่มเติมให้บริการด้านไฟเบอร์เป็นบริการที่สามารถให้บริการตามใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง ตามกระบวนการอัตโนมัติ (automatic license)

อย่างไรก็ตาม ในส่วนลักษณะและประเภทของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและขอบเขตการให้บริการที่บริษัทฯ ได้รับอนุญาตนั้น ควรที่จะต้องพิจารณาด้วยว่าเข้าข่ายเป็นใบอนุญาตประเภทที่สองแบบไม่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเองได้หรือไม่ เนื่องจากแม้ว่าลูกค้าของบริษัทฯ ไม่เข้าข่าย “กลุ่มบุคคล” ตามนัยของประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สอง แต่การพิจารณากำหนดประเภทใบอนุญาตให้แก่บริษัทฯ ควรที่จะคำนึงถึงองค์ประกอบอื่นในประกาศนอกเหนือไปจากประเด็นการให้บริการจำกัดเฉพาะกลุ่มบุคคลตาม (๑) ด้วย อันได้แก่ (๒) การให้บริการโทรคมนาคมที่ไม่มีผลกระทบต่อการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม หรือ (๓) การให้บริการโทรคมนาคมที่ไม่มีผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะและผู้บริโภค

ในกรณีของบริษัทฯ ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางนำบริการของผู้อื่นที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมมาขายต่อแก่ผู้ประกอบการอีกที ผมจึงมีข้อสังเกตว่าการประกอบกิจการของตัวกลางเช่นนี้น่าจะมีผลกระทบต่อการแข่งขันในตลาดหรือไม่ ซึ่งเป็นประเด็นที่สำนักงาน กสทช. ยังมีได้วิเคราะห์ให้ครอบคลุมประเด็นตามองค์ประกอบ ๒) และ ๓)”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำความเห็นของผมบันทึกในรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว ในส่วนหมายเหตุของวาระที่ ๔.๑ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นายประวิทย์ ลีสถาพรวงศา)

กสทช.